



# 67 ปี

28 เมษายน วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

## ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000  
ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที 10 เดือนตุลาคม หน้า 17,20 มูลค่าข่าว 438,077.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



เยาวชน

# 20

### เสน่ห์แสตมป์ โลกยุคดิจิทัล

โลกปัจจุบันที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัลทำให้ การเรียนรู้ของเยาวชนทำได้หลายช่องทาง เป็นประโยชน์ในกาเรียนรู้และก้าวทัน ข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว แต่ในทางกลับกันหากใช้เกินความจำเป็น โดยเฉพาะการใช้งานโซเชียลมีเดียของ เยาวชนไทยที่ปัจจุบันพบว่ามีการใช้งานสูงถึง 8 ชั่วโมงต่อวัน อาจมีผลเสียตามมา เช่น ขาด ปฏิสัมพันธ์กับครอบครัว สุขภาพเสื่อมโทรม ส่งผลต่อปัญหาการเรียน

นอกจากนี้ยังขาดประสบการณ์ ได้ฝึกคิด เจิน จึงขอคุณแม่เรื่องแสตมป์ "ภาพสวยงามต่างๆ มีหลายแบบ ทำให้ สนใจและเก็บสะสมเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน อีก

ความยากของการจัดวางแสตมป์แต่ละดวง ทำให้เห็นคุณค่าของแสตมป์มากขึ้น แสตมป์ที่ซอบมากที่สุดคือแสตมป์ภาพ ธรรมชาติและสถานที่สำคัญต่างๆ ของไทย

## สด จาก เยาวชน

ขณะที่เยาวชนส่วนมากใช้เวลาเกือบทั้งวัน ไปกับโลกออนไลน์ ยังมีเยาวชนบางส่วนที่ จัดสรรเวลาให้กับสิ่งที่ชื่นชอบหรืองานอดิเรก อาทิ เล่นกีฬา สร้างสรรค์งานศิลปะ เล่นดนตรี อ่านภาพ รวมไปถึงสะสมสิ่งของที่ชื่นชอบ

ไปรษณีย์ยึดศรัทธาอย่าง 3 เยาวชนต้นแบบ นักสะสมแสตมป์ เพื่อสะท้อนแนวคิดเยาวชน ในภาวะโลกดิจิทัล

"แสตมป์ไปรษณีย์แห่งท้องที่" พรรณอร มีสารณ์ นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ อายุ 21 ปี เล่าว่า การสะสม แสตมป์ของคนเองเริ่มต้นจากมีโอกาสดูดคาน กุณแม่ไปงานจัดแสดงตราไปรษณียากรภาค พื้นเอเชีย ได้เห็นว่ามีแสตมป์จากหลาย ประเทศที่แบบที่ชื่นชอบ จึงเริ่มสะสม และแสตมป์หายากของแต่ละประเทศมาจัดแสดง และจำหน่ายจำนวนมาก แสตมป์แต่ละดวงบ่ง

# เสน่ห์แสตมป์ โลกยุคดิจิทัล



หนึ่งแรงบันดาลใจในการสะสมแสตมป์ถือ การได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ที่พิพิธภัณฑ์ตรา ไปรษณียากร ที่บอกลำพังให้เรื่องราวและ

เพราะเป็นคนชอบท่องเที่ยวความแห่ง ธรรมชาติ เช่น อุทยาน อุทยาน น้ำตก ทะเล ฯลฯ ทำให้เวลาเห็นภาพธรรมชาติหรือสถานที่





พรณอง



เปลี่ยนเรื่องราวระหว่างกัน ทั้งการนำแสตมป์แบบใหม่ๆ มาแชร์กัน การเล่าเรื่องราวแสตมป์หายากสู่กันฟัง

“แสตมป์กับโคออร์ดิชีวิต” น้องกุลยา กุล



กุลยา

โกลิน นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อายุ 22 ปี เล่าว่าเริ่มสะสมแสตมป์ตั้งแต่เรียนชั้นประถม โดยมีคุณแม่เป็นต้นแบบ ท่านสะสมตั้งแต่ยุคที่กรมเขียนจดหมายถึงกันซึ่งเื่องฟูและการสะสมแสตมป์เป็นงานอดิเรกขอดฮิต คุณแม่มักเอาแสตมป์มาให้ดูพร้อมเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับภาพแสตมป์ต่างๆ ให้ฟัง ทำให้ซึมซับความสำคัญและเสน่ห์ของแสตมป์มากขึ้น

“แต่สังคมยุคปัจจุบันที่โลกเข้าสู่ดิจิทัลมากขึ้น แสตมป์ถูกลดบทบาทลง ประกอบกับวิถีชีวิตของเยาวชนยุคปัจจุบันที่ใช้เวลาในแต่ละวันไปกับโซเชียลมีเดีย ซึ่งตนเองก็เป็นหนึ่งในเยาวชนส่วนใหญ่ที่โซเชียลมีเดียในชีวิตประจำวัน คิดว่าไม่ได้เป็นเรื่องยากที่จะแบ่งเวลามาทำงานอดิเรกที่ชอบ โดยเฉพาะการสะสมแสตมป์ เพราะความน่าสนใจของแสตมป์ไม่ใช่เพียงแค่หลักฐานการชำระเงินค่าใช้บริการไปรษณีย์ แต่คือความสวยงามของภาพบนดวงแสตมป์”



แสงดาว

ต่างๆ บนดวงแสตมป์ จะเป็นแรงกระตุ้นให้ออกไปท่องเที่ยวตามรอยแสตมป์เพื่อสัมผัสสิ่งเหล่านั้นด้วยตัวเอง” พรณอรบอกเล่า

“แสตมป์เสริมอรรถรสศิลป์” แสงดาว ศรีเมือง นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต อายุ 23 ปี เผยว่าแสตมป์แต่ละดวงมีเสน่ห์ มีลวดลายที่สวยงาม และมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างออกไป ให้ความรู้สึกเหมือนได้สะสมงานศิลปะอย่างหนึ่งซึ่งมีคุณค่าทางจิตใจและสร้างมูลค่าเพิ่มได้ในอนาคต เพราะเมื่อเวลาผ่านไปแสตมป์ที่เก่าและหายากจะมีมูลค่าสูงขึ้น ทำให้การสะสมแสตมป์เป็นการสะสมทรัพย์ทางอ้อม

แสงดาวมองว่ากิจกรรมสะสมแสตมป์ทำให้ได้มิตรภาพเพิ่มขึ้น มีเพื่อนมากขึ้น จากการเข้ากลุ่มคนที่มีรสนิยมและความชอบสะสมแสตมป์เหมือนกัน ทำให้ได้พูดคุยแลกเปลี่ยน



กุลยา กล่าวด้วยว่าแสตมป์ทำหน้าที่เป็นเครื่องบันทึกประวัติศาสตร์ตลอดจนบ่งบอกเอกลักษณ์ของประเทศ การสะสมแสตมป์จึงเป็นการ

เรียนรู้นอกห้องเรียนที่เพิ่มพูนความรู้กับสิ่งที่คุณชอบได้เต็มที่ อีกทั้งเป็นการเปิดมุมมองและโลกทัศน์ใหม่ๆ ให้ตนเอง ปัจจุบันที่บ้านมีแสตมป์มากมายหลายแบบ และจากหลายประเทศรวมกว่า 500 ดวง

สนใจเรื่องราวของแสตมป์และต้องการหาซื้อแสตมป์ที่ระลึกหรือไปรษณียบัตรของไปรษณีย์ไทย เข้าเยี่ยมชมได้ ณ พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรทั้ง 8 แห่งทั่วประเทศ อาทิ นครราชสีมา ขอนแก่น เชียงใหม่ ภูเก็ต ในกรุงเทพฯ เข้าชมได้ที่พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรสามเสนใน (สถานีรถไฟฟ้าสะพานควาย) เปิดบริการวันพุธถึงวันอาทิตย์ เวลา 08.30-16.00 น. (ปิดจันทร์-อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์) สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-2271-2439